

ACTIVITY

A. Hanapin ang mga salita sa word puzzle. Bilugan o i-highlight ito.

Q	M	E	K	A	B	A	T	N	R	B	T	V	Y	C	U	X	T
L	A	P	H	S	G	J	F	K	D	L	S	A	P	A	O	I	Z
Z	M	A	T	A	P	A	N	G	P	X	O	T	U	C	R	S	Y
A	Q	S	L	M	W	B	M	E	I	N	R	E	B	A	T	R	V
K	Z	T	D	U	G	H	E	P	R	U	A	P	D	R	J	A	M
I	K	O	S	E	D	E	Z	T	A	I	C	O	B	S	F	E	L
S	X	L	I	L	A	T	O	D	H	P	R	R	F	J	G	L	P
U	Z	Y	X	D	T	N	C	R	V	L	E	P	B	W	N	Q	M
M	C	M	I	K	I	A	O	L	P	O	E	T	S	I	L	I	F
J	I	V	U	Y	H	G	O	L	I	A	T	H	N	B	G	T	R
G	A	F	J	K	L	I	A	Z	X	S	W	E	E	D	C	V	F
D	V	Q	B	W	M	H	N	A	G	T	A	G	U	M	P	A	Y

Bethlehem
pastol
hari
Israel
David

Samuel
propeta
Goliath
higante
musika

matapang
Filisteo
tirador
tabak
nagtagumpay

B. Sagutin ang mga tanong.

1. Ano ang mga gawain ni David bago siya naging hari?

2. Paano tumugon ang mga Israelita at si Haring Saul sa hamon ni Goliath?

3. Paano tumugon si David sa hamon ni Goliath?

4. Ano ang ilang mga katangian ni David na nakatulong sa kanya upang matalo si Goliath?

5. Anong aral ang matututuhan sa katapangan at pananampalataya ni David sa harap ni Goliath?

Nagpakita si David ng pambihirang lakas ng loob at katapangan nang magboluntaryo siyang harapin si Goliath, isang mabigat na kalaban na nagdulot ng takot sa puso ng hukbong Israelita. Alam ni David na ang labanang iyo ay sa Diyos, kaya't naniniwala siya na ang Diyos ang magpapanalo sa kanya. Sa kabila ng kanyang kabataan at kawalan ng karanasan sa labanan, walang takot na humakbang si David, na nagtitiwala sa lakas ng Diyos na tulungan siyang madaig ang higante.



C. Basahin ang kuwento at sagutin ang mga tanong.

Sa isang pribadong paaralan ay may isang 12 taong gulang na batang lalaki na nanggangalang Jacob. Si Jacob ay mabait at magiliw, mahilig siyang magpalipas ng oras sa labas, tuklasin ang kalikasan, at tumugtog ng kanyang gitara. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang pagiging magiliw, si Jacob ay nahaharap sa isang malaking hamon sa paaralan - isang naghahari-hariang bata na nanggangalang Mike.

Si Mike ay mas malaki at mas matanda kay Jacob, at ginamit niya ang kanyang laki at lakas para takutin ang ibang mga bata sa paaralan. Araw-araw, tinutulak, tinutukso, at hinahamak niya si Jacob at ang kanyang mga kaibigan. Dahil dito, sila ay natatakot at naduduwag sa tuwing nakikita si Mike. Nakaramdam ng kawalan ng kakayahan at takot si Jacob, hindi sigurado kung ano ang gagawin para matigil ang pambu-bully sa kanila.

Isang araw sa kanilang Values subject, binasa ng guro ni Jacob sa klase ang kuwento nina David at Goliath. Habang nakikinig si Jacob sa kuwento ng batang pastol na tumindig laban sa isang higanteng mandirigma, naantig ang kanyang kalooban. Naging inspirasyon niya ang katapangan at pananampalataya ni David sa Diyos, at napagtanto niya na hindi na niya kailangang matakot kay Mike.

Dahil sa bagong determinasyon, nagpasya si Jacob na harapin si Mike. Kinabukasan sa paaralan, nang lapitan siya ni Mike na may nakakatakot na ngiti, tumayo si Jacob at tiningnan siya nang diretso sa mata. "Hindi na ako natatakot sa iyo," sagot niya na may matatag at confident na boses.

Nabigla si Mike sa katapangan ni Jacob. Sinubukan niyang takutin siya sa kanyang karaniwang pananakot at pang-iinsulto, ngunit tumanggi si Jacob na umatras. Sa halip, mahinahon niyang ipinaliwanag na ayaw niyang makipag-away at mali ang pambu-bully. "Tulad ni David na tumindig laban kay Goliath, ako ay tumitindig laban sa iyo," pahayag ni Jacob.

Sa gulat ni Jacob, nagsimulang magbago ang ugali ni Mike. Sa ilalim ng kanyang matigas na panlabas, nakita ni Jacob sa mata ni Mike ang kawalan ng katiyakan at kahinaan. Napag-alaman niya na maging si Mike ay nilalabanan ang kaniyang insecurities at takot sa pamamagitan ng pagpapanggap na siya ay malakas at matapang. Bagamat hindi sigurado sa kahihinatnan, inabot ni Jacob ang kanyang kamay sa pakikipagkaibigan.

Sa pagkamangha ni Jacob, ang nag-aalinlangang si Mike ay dahan-dahang inabot at nakipagkamay. Mula sa araw na iyon, naging bagong magkaibigan ang dalawang lalaki. Humingi ng tawad si Mike sa kanyang inasal at nangakong magbabago siya, habang si Jacob at ang mga kaibigan niya naman ay natutong magpatawad.

Mga tanong:

1. Ano ang maling ginagawa ni Mike?

2. Ano ang tamang ginawa ni Jacob?

3. Ano ang nagkumbinse kay Jacob upang harapin si Mike?

4. Paano naiiba ang pamamaraan ni Jacob sa pagharap sa pambu-bully kumpara sa pisikal na pakikipaglaban?

5. Anong aral ang matututuhan mo mula sa karanasan ni Jacob sa pagharap sa mga nananakot o nakakatakot na sitwasyon?
-

Nakahanap si Jacob ng inspirasyon at lakas mula sa kuwento nina David at Goliath, na nagpapakita na ang mga kuwento mula sa Bibliya ay nakapagbibigay ng mahahalagang aral at gabay sa pagharap sa mga hamon sa kasalukuyan. Ang mga batang tulad natin ay dapat na matuto sa uri ng katapangang pinakita ni Jacob. Siya ay tumindig laban kay Mike, sa kabila ng takot at kahinaan ng loob. Matuto tayong harapin ang ating mga takot at magsalita para sa kung ano ang tama, kahit na mahirap.



D. Memory Verse

"Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa kanya." **Jeremias 17:7**